

บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 30.64 แนวโน้มทรงตัวระยะสั้น กรอบ 30.58-30.68

\* บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ ที่ระดับ 30.64 อ่อนค่าลงจากช่วงปิดสิ้นสัปดาห์ก่อนที่ระดับ 30.57 แนวโน้มทรงตัว คาดกรอบบาทวันนี้ 30.58-30.68-

\*นายจิตติพล พุกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า เงินบาทเปิดเข้าวันนี้ที่ระดับ 30.64 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าขึ้นจากช่วงปิดสิ้นสัปดาห์ก่อน โดยในสัปดาห์นี้ประเด็นที่ต้องติดตามจะกลับมาเป็นตัวเลขเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งสหรัฐ ที่มีรายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตร และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อทั้งในและนอกภาคการผลิต จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ตลาดจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ และนักลงทุนจะระมัดระวังตัวก่อนรายงานตัวเลขดังกล่าว

ขณะเดียวกัน ก็ต้องจับตาแรงขายทำกำไรสินทรัพย์เสี่ยงในฝั่งเอเชีย เนื่องจากในระยะสั้น ทั้งสหรัฐและจีนไม่มีทิศทางที่สามารถหาข้อตกลงยุติสงครามการค้ากันได้ และถ้าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง โด널ด์ ทรัมป์ ก็จะสามารถกดดันทั้งเฟดและจีนได้ต่อ ส่งผลให้บอนด์ยีลด์สหรัฐทรงตัวในระดับต่ำ แต่เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น

คาดกรอบค่าเงินบาทวันนี้ 30.58-30.68 บาท/ดอลลาร์ และคาดกรอบสัปดาห์นี้ 30.30-30.80 บาท/ดอลลาร์

สำหรับสัปดาห์นี้ ตลาดการเงินจะเริ่มเข้าสู่ช่วงที่สหรัฐจะเก็บภาษี 15% จากสินค้าจีนเช่น เสื้อผ้าและรองเท้า มูลค่า 1.25 แสนล้านดอลลาร์ ส่วนจีนก็เรียกเก็บภาษี 5 -10% บนน้ำมันดิบและสินค้าเกษตร ซึ่งไม่เป็นบวกกับทิศทางการลงทุน

ขณะที่ฝั่งไทย กระทรวงพาณิชย์มีกำหนดรายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPI) เดือนสิงหาคมในวันนี้คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 0.70% เนื่องจากราคาน้ำมันดิบลดลง 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในส่วนของเศรษฐกิจทั่วโลก ภาพสงครามการค้าที่รุนแรงจะถูกสะท้อนผ่านดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของจีน (Caixin Mfg. PMI) โดยดัชนีประจำเดือนสิงหาคม มีกำหนดรายงานในวันจันทร์ คาดว่าจะปรับตัวลดลงสู่ 49.8 จุด ซึ่งถือว่าเข้าสู่ช่วงถดถอยแล้ว ต่างจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (ISM Mfg. PMI) และภาคการบริการในสหรัฐ (ISM Services PMI) ที่จะรายงานในวันอังคารและวันพฤหัสบดีนี้ ที่คาดว่าจะทรงตัวได้ที่ระดับ 51.5จุด และ 53.8จุด ซึ่งว่าผู้ประกอบการสหรัฐไม่ได้ถูกภาษีการค้ากดดันหนักเหมือนฝั่งจีน

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

ประเด็นสำคัญของสัปดาห์นี้ในวันศุกร์ โดยจะมีการรายงานตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐ ที่คาดว่า ยอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม (Non-fam Payrolls) จะเพิ่มขึ้นหนึ่งแสนตำแหน่ง ค่าจ้างเฉลี่ยรายสัปดาห์จะเพิ่มขึ้น 0.3% จากเดือนก่อน และอัตราว่างงานมีแนวโน้มทรงตัวที่ระดับ 3.7% ถือว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงมีพื้นฐานการขยายตัวที่แข็งแกร่ง

\*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 98.85 วันศุกร์ 98.45

\*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 32.70 ล้านบาท

\*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 6,009.50 ล้านบาท

\*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 30.646 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้